

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
โยธา	2552	2552-2554	แบบ 1.1	ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดำเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน และ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงานโดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
			แบบ 2.1	ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
			แบบ 2.2	ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
	2555	2555-2559	แบบ 1.1	ต้องเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับ นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการที่มีมาตรฐาน ในระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			แบบ 2.1	และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการที่มีมาตรฐาน ในระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			แบบ 2.2	ต้องเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับ นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการที่มีมาตรฐาน ในระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2560	2560-ปัจจุบัน	แบบ 1.1	<p>นำเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง</p> <p>และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ฐานข้อมูล Web of Science และมีค่า Impact Factor ณ วันที่ตีพิมพ์ ที่ได้รับการระบุจากสำนัก Thomson Reuters</p>
			แบบ 2.1 และ แบบ 2.2	<p>และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ฐานข้อมูล Web of Science และมีค่า Impact Factor ณ วันที่ตีพิมพ์ ที่ได้รับการระบุจากสำนัก Thomson Reuters</p>
	2564	2564-ปัจจุบัน	แบบ 1.1	<p>- สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge ที่มีค่า Impact Factor ณ วันที่ตีพิมพ์ และได้รับการระบุค่า Impact Factor จากสำนัก Clarivate Analytics และ</p> <p>- นำเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง</p>

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
			แบบ 2.1	<p>สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge ที่มีค่า Impact Factor ณ วันที่ตีพิมพ์ และได้รับการระบุค่า Impact Factor จากสำนัก Clarivate Analytics และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
			แบบ 2.2	<p>สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge ที่มีค่า Impact Factor ณ วันที่ตีพิมพ์ และได้รับการระบุค่า Impact Factor จากสำนัก Clarivate Analytics และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง